

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพธุรกิจ

โบรกเล็งเห็นเป้ากำไรจ.หลังไตรมาส 4 ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ 7%

ตลาดแจ้งปี 2559 ทะลุ 9.09 แสนล้านสูงสุดรอบ 5 ปี

โบรกเตรียมปรับลดประมาณการกำไรจ. ปี 2560 หลังไตรมาส 4 ปี 2559 ออกมา ต่ำกว่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ราว 5-7% พร้อมปรับลดเป้าหมายดัชนีสิ้นปีจากเดิมประเมินไว้ที่ 1,700 จุด ส่วนตลาดหลักทรัพย์แจ้งกำไรรวมปี 2559 ทะลุ 9.09 แสนล้านบาท สูงสุดรอบ 5 ปี

เอสเอ็มอีเกินครึ่งบัญชี 'ต่ำเกณฑ์'

กรมสรรพากรเร่งเอสเอ็มอีทำบัญชีเล่มเดียวอย่างถูกต้อง หลังสมาคมแบงก์เผยยอดเอสเอ็มอี 60% ของ 2.6 ล้านราย ยังทำบัญชีไม่ถูกต้อง หวันปี 62 ไม่สามารถใช้บัญชีขอกู้แบงก์

'เอ็มเอฟซี'หวังเอยูเอ็มปีนี้ 6.2 แสนล้าน

เอ็มเอฟซี ตั้งเป้าหมายมูลค่าสินทรัพย์สุทธิปีนี้ 6.2 แสนล้าน ชุกกลยุทธ์เพิ่มสาขาต่างจังหวัดเพิ่มเติมหน้าออกกองทุนใหม่กว่า 72 กองทุน

#โพสต์ทูเดย์

วิริยะใช้ระดับโลกวางไอที

วิริยะฯ จ้างที่ปรึกษาระดับโลกวางระบบไอที สร้างโครงข่ายให้บริการเรียลไทม์ ตั้งเป้าโตไม่ต่ำกว่า 2%

นายสมม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เดอะบอสตัน คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกเข้ามาเป็นที่ปรึกษาวางระบบไอทีและเป็นผู้ออกแบบแพลตฟอร์มให้มีระบบการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการ 4.0 เป็นโครงข่ายใยแมงมุมแบบเรียลไทม์ในทุกส่วนงาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการประกันภัยเต็มรูปแบบ ทั้งการรับประกันภัยและสินไหมทดแทน ครอบคลุมระบบการทำงานของ บริษัท สำนักงานตัวแทน ศูนย์ซ่อมรถ คู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวและบริหารจัดการข้อมูลรวดเร็วและแม่นยำ

ฮ่องกงอัดทุนเอฟดับบลิวดี กลุ่มแปซิฟิกเซ็นจูรีโปะอีก 6.5 พันล้านถือครบ 49% รองรับธุรกิจโตอีก 1-2 ปี

ทุนฮ่องกง แปซิฟิกเซ็นจูรี กรุ๊ป ทุ่ม 6,500 ล้าน เพิ่มทุนเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตถือ 49% เตรียมรับธุรกิจโตอีก 1-2 ปี

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทแม่จากฮ่องกง คือ กลุ่มแปซิฟิก เซ็นจูรี กรุ๊ป ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่อีก 6,500 ล้านบาท และได้ชำระครบเรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 8,700 ล้านบาท มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 49% จากเดิม 25% ส่วนที่เหลืออีก 51% ยังเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นไทย

หนุนเอสเอ็มอีค่าโอนถูกกว่า

ลงทะเบียนพร้อมเพย์นิติบุคคลเริ่มแล้ว เน้นกลุ่มเอสเอ็มอีหนุนบัญชีเดี่ยว ไร้ค่าใช้จ่ายเสียภาษีลงทะเบียนยากไป

นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานกลุ่มกลยุทธ์ระดับองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ได้เปิดให้นิติบุคคลลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้นมา ซึ่งยอมรับว่า ช่วงแรกอาจจะยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะบริการยังจำกัดที่การรับโอนเงิน ซึ่งมีธุรกรรมค่อนข้างจำกัด

ดุลเดินสะพัดหนุนบาทแข็งแตะ 34/เหรียญสหรัฐ

ต่างชาติซื้อไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง หนุนบาทแข็งแตะ 34/เหรียญสหรัฐสิ้นปีนี้ กระทบส่งออก

นายมาซาคัตสึ ฟุคายะ เทรดเดอร์ฝ่ายประเทศตลาดเกิดใหม่ของธนาคาร มิซูโฮ เปิดเผยกับบลูมเบิร์ก ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจจำเป็นต้องออกมาส่งสัญญาณเพื่อบรรเทาความกังวลต่อเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างหนัก หลังจากมีทุนไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ราว 2,100 ล้านดอลลาร์ (ราว 7.35 หมื่นล้านบาท) ในปีนี้ และทำให้ค่าเงินบาทมีผลประกอบการดีที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชีย

#มติชน

บริษัทในตลท.โกยกำไรทุบสถิติ รอบปี'59ทำเงิน9แสนล.สูงสุด5ปี อสังหา/วัสดุ/การแพทย์โดดเด่น

ตลท.เผยปี'59 บริษัทจดทะเบียนในเซทกว่า 81% ทำกำไรเพิ่ม ยอดสุทธิกว่า 9 แสนล้านบาท ทำสถิติสูงสุดรอบ 5 ปี ผลจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแผนไทยแลนด์ 4.0 มาแรง

'แอนิเมชัน'ธุรกิจดาวรุ่ง'ไอคอมเทค'ซีไม่มีคู่แข่ง

นายริทส์ เชี่ยว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอม เทค จำกัด ธุรกิจด้านไอที ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จาก Asiagraph Reallusion ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สร้างภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ เปิดเผยว่า ปี 2560 บริษัทยังคงกลยุทธ์ส่งต่อเครื่องมือการสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดียให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม โดยอาศัยจุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มัลติมีเดียแอนิเมชันของไทย

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รวมทั้งการที่เด็กรุ่นใหม่กำลังให้ความสนใจในอาชีพผู้สร้างแอนิเมชัน (แอนิเมเตอร์) บริษัทจึงมีแผนส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาด้านมัลติมีเดียและการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ โดยจัดการแข่งขันระดับเอเชีย ปีนี้ตั้งรายได้ 100 ล้านบาท หรือสัดส่วน 10%

ไฟเขียว'ทรูวิชั่นส์'เลิก11รายการ กสท.ลดหย่อนค่าฟี'คืนความสุขคนช.'

นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติการขอยกเลิกใบอนุญาต 11 ช่องรายการ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้แก่ BBC Entertainment, Cbeebies, Block A, MUTV, National Geographic, Discovery Science, DMAX, EVE, Discovery Kids, FASHION ONE, และ M ซึ่งบอร์ด กสท. มีมติให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปดูเรื่องแผนเยียวยาให้สอดคล้องกับกรณีการขอยกเลิกกลุ่มช่องรายการ HBO โดยให้ ทรู วิชั่นส์ จัดส่งแผนเยียวยามา 30 วัน

#เดลินิวส์**การเงิน-ค้าปลีกสอดตงงาน ยุค4.0หันใช้ไฮเทคลดต้นทุน**

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4 และภาพรวมปี 59 ว่า สถานการณ์การจ้างงาน และรายได้ของแรงงานไทยในอนาคต จะได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 หลังจากผู้ประกอบการหันมาปรับตัวทำธุรกิจด้วยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต พร้อมกับลดการใช้กำลังแรงงานคนลง โดยเฉพาะแรงงานในภาคธนาคาร และธุรกิจค้าปลีก จะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่มีผลกระทบ เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้เริ่มนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการแล้ว

บจ.พินกำไรทะลุ9แสนล้านสูงสุดรอบ5ปี-อสังหาฯเด่น

นายสันติ กีระนันท์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ว่า ในปี 59 บจ. 567 แห่ง มีกำไรสุทธิรวมกัน 908,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.41% จากปี 58 และเป็นปีที่ บจ. มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่ได้รับผลดีจากนโยบายรัฐบาล เช่น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, พาณิชยกรรม และหมวดการแพทย์ ประกอบกับการได้รับ อานิสงส์เศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวดีขึ้น

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เซ็นทรัลรุก'ออนไลน์'

น.ส.ปิยวรรณ ลิ้มสมภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด เปิดเผยว่า ปี 60 จะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบไอที อาทิ เฟซบุ๊กไลน์ ในการขยายช่องทางขายผ่านออนไลน์มากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.central.co.th แล้ว เพื่อผลักดันให้กลายเป็นอีกสาขาหนึ่งของห้างเซ็นทรัลที่ให้ลูกค้าสามารถชอปปิงได้ตลอด 24 ชม. ทั้งในห้างและออนไลน์แบบไร้รอยต่อ ตั้งเป้าหมายอีกใน 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเงินลงทุนเป็น 1,000 ล้านบาท และทำให้มีสัดส่วนยอดขายออนไลน์เพิ่มจาก 1% เป็น 15%

ล่อซื้อธุรกิจกลางคืนริตกาซี ลงทุนระบบไอทีจบบอนไลน์ ดันรายได้ถึงเป้า1.8ล้านล้าน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อเร่งจัดเก็บรายได้ในช่วงที่เหลือให้ได้ตามตั้งเป้าหมาย 1.867 ล้านล้านบาท หลังจากช่วง 5 เดือนแรกปีงบ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) กรมฯ ยังเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งแผนการเพิ่มการจัดเก็บรายได้จะเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจกลางคืน และธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวเพิ่มอย่างรวดเร็ว

พาณิชย์ยื่นร่างพ.ร.บ.ยาสูบฯไม่ส่งผลกระทบต่อร้านโชห่วย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ประเมินว่า กรณีที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ฉบับใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีข้อห้ามไม่ให้แบ่งขายบุหรี่นั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย และรายได้หลักของร้านค้าปลีกดั้งเดิม หรือโชห่วยแต่อย่างใด แม้ว่ามีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกังวล เพราะรายได้ของร้านโชห่วยนั้น มาจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นหลัก

กองทุนหมู่บ้านต้นศก.ฐานราก8มีนา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 8 มี.ค. นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเปิดตัวกองทุนหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามงบประมาณการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 15,000 ล้านบาท จะคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านนำร่อง 1,500 แห่ง จาก 22,000 แห่งทั่วประเทศ มาพัฒนาตลาดชุมชนของกองทุนหมู่บ้าน

จ่ายคืนภาษีปีนี้พุ่งหมื่นล.คนไทยแห่ช้อปปิงช่วยชาติ

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ยอดการขอคืนภาษีบุคคลธรรมดาของรายได้ประจำปี 59 คาดว่าจะสูงถึง 40,000 ล้านบาท หรือมากกว่าปี 58 ถึง 10,000 ล้านบาท เนื่องจากตลอดปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อนำไปให้ประชาชน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ลดหย่อนภาษีจำนวนมาก เช่น ภาษีซื้อช่วยชาติ ภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย ส่งผลให้ประชาชนเข้ามาชอลดหย่อนภาษีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

#ไทยรัฐ

"สรรพากร" ไล่ล่าภาษี! ส่งหน่วยสวท "ล่อซื้อ" ผับบาร์-อาบอบนวด

"สรรพากร" ส่งเจ้าหน้าที่ล่อซื้อหาข่าวเก็บข้อมูลภาษีกลุ่มร้านกลางคืนทั้งร้านอาหาร ผับ บาร์ อาบอบนวด พบส่วนใหญ่เสียภาษีไม่ถูกต้องรวมทั้งบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญและธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ หลัง 5 เดือนแรกเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้า และผู้ประกอบการเสียภาษีให้ถูกต้องรับกฎหมายใหม่ที่ให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อจากงบการเงินที่บริษัทยื่นสรรพากร

โอนเงินพร้อมเพย์นิติบุคคลไม่ฟรี จ่ายค่าตั้ง 10-15 บาทต่อรายการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้แจ้งค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์นิติบุคคล สำหรับการโอนเงินระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล ซึ่งจะแตกต่างจากค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์บุคคลธรรมดา โดยกรณีนิติบุคคลจะไม่มีค่าธรรมเนียมฟรี โดยเริ่มต้นจากวงเงินการโอนไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ และหากเป็นวงเงินการโอนมากกว่า 100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินอาจจะแตกต่างกันในแต่ละธนาคารขึ้นกับต้นทุนและโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร โดยบริการพร้อมเพย์นิติบุคคลจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบพร้อมเพย์นิติบุคคลจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)เพราะเพิ่มทางเลือกการรับเงินจากประชาชนและนิติบุคคลด้วยกัน โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและผู้โอนมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำด้วย

ดันไทยศูนย์กลางอากาศยานภูมิภาค ทุ่ม 4 แสนล้านทำขนส่งคโปร์-ฮ่องกง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงข่าวพร้อมนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอากาศยานของภูมิภาคได้จริง ทั้งด้านการขนส่งคนขนส่งสินค้าและการซ่อมสร้างชิ้นส่วนอากาศยานโดยให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานขึ้นมาขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

"โซ่ห่วย" ไม่สะเทือนชาว

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....ฉบับใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แล้วนั้น มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าของร้านค้าปลีกดั้งเดิม(โชห่วย) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับใหม่กำหนดห้ามมีการแบ่งบุหรี่ยา ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและรายได้หลักของร้านโชห่วย เนื่องจากรายได้ของร้านโชห่วยมาจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นหลัก

รถไฟรางคู่รอดใจ "ซูปเปอร์บอร์ด"

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ได้นำรายละเอียดผลการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขการประกวดราคา(ทีโออาร์)รถไฟทางคู่ทั้ง 5 เส้นทาง นำเสนอให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูปเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) ที่มี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 1.เส้นทางชว่นนครปฐม-หัวหินระยะทาง 169 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 19,000 ล้านบาท 2.ชว่นลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 116 กม. วงเงิน 23,000 ล้านบาท 3.ชว่นมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 132 กม. วงเงิน 28,000 ล้านบาท 4.ชว่นหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 9,800 ล้านบาท 5.ชว่นประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 16,000 ล้านบาท ซึ่งภายหลัง ซูปเปอร์บอร์ดได้พิจารณาได้ให้ รฟท.กลับมาดูรายละเอียดเงื่อนไขทีโออาร์รถไฟทางคู่ ทั้ง 5 เส้นทาง ให้ละเอียดมากขึ้นว่าจะมีทางเลือกอะไรอีกบ้าง เพื่อให้รอบคอบมากขึ้น

เปิดโผอาชีพพรอวันตงาน สศช.เดือน "ภัยแล้ง" จ่อถล่มประเทศไทย

สศช.ห่วงบางพื้นที่ยังไม่ฟื้นปวงกรรมภัยแล้งปีนี้เหตุหน้าต้นทุนในเขื่อนน้อย หวั่นตลาดแรงงานยุคดิจิทัล 4.0 ปั่นป่วนผู้ประกอบการพึ่งเทคโนโลยี ทำแรงงานมนุษย์หมดความหมาย พนักงานแบงก์ธุรกิจค้าปลีกจ่อปากเหว ขณะที่มาตรการสนับสนุนคนไทยออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณยังห่างเป้า

"พีทีทีจีซี" รุกตลาดค้าพลาสติก ผักพื้นธมิตรขยายฐานบุกพม่า

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี เปิดเผยว่า บริษัทได้ชักชวนให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติกและลูกค้าของบริษัทที่ใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ ขยายฐานการผลิตมายังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจขอรับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวม 8 บริษัท มีเงินลงทุนรวม 1,200 ล้านบาท

บริษัทในตลาดหุ้นกำไร 9 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รายงานกำไรสุทธิปีที่ผ่านมาว่ามี จำนวนรวม 909,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.41% จากปี 2558 เป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ 5 ปี เพราะได้ ปัจจัยบวกจากต้นทุนการผลิตลดลงการฟื้นตัวของหมวดธุรกิจพลังงานและปิ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โตรเคมี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ได้ รับผิดชอบต่อสังคม คือ รับผิดชอบต่อสังคม
อสังหาริมทรัพย์ วัสดุ ก่อสร้าง หมวดพาณิชย์หมวดการแพทย์ ฯลฯ

ไทยจับมือกัมพูชาพัฒนาระบบตรวจสินค้า ยกระดับความปลอดภัยด้านเกษตรสู่สากล

น.ส.จตุรพร ศตะนาวิณ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ มกอช.ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางเทคนิคด้านการรับรองระบบงานกับกรมรับรองระบบงานกัมพูชาเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ร่วมลงนามฝ่ายกัมพูชา คือ Mr.Chhrien Segnkong อธิบดีกรมรับรองระบบงานของกัมพูชา เพื่อร่วมพัฒนาด้านการตรวจสอบรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารเกษตรอินทรีย์แก่กัมพูชาภายใต้กรอบความตกลงยอมรับร่วมการตรวจสอบและรับรองสาขาผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียนคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ไปอย่างคล่องตัวและทำให้ผู้บริโภคของไทยและกัมพูชามีความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

น้ำในเขื่อนวชนานาชาติแคลน พื้นที่ทำนาเกินโควตา 3 ล้านไร่ฝนหลวงพลาดเป้า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน ภูมิพล และป่าสักชลสิทธิ์ ที่เหลือเวลาอีก 56 วัน จะสิ้นสุดฤดูแล้งปี 2559/60 คือในวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะมีปริมาณน้ำเหลือใช้การได้จริง 674 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) ขณะที่เมื่อวันที่ 5 มี.ค. มีปริมาณน้ำใช้การได้จริง 6,624 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะมีปริมาณน้ำเพียง 5,950 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ล่าสุด อาทิ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 47% เป็นน้ำใช้การได้จริง 2,570 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.48 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกไปวันละ 11.09 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 62% เป็นน้ำใช้การได้จริง 3,037 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้ำมากมีน้ำไหลลงอ่างวันละ 1.51 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำออกไปวันละ 27.28 ล้าน ลบ.ม.